



สวัสดีค่ะ

เอกสารประชาสัมพันธ์ประจำปี๒๕๖๓

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์

ความเป็นครูดีเด่น

มุ่งเน้นคุณธรรม

นำชุมชนพัฒนา

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕๔ วันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

ถ้อยแถลงจากรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อภิณหพร

สถิตย์ภาคีกุล

อาจารย์สุภาวดี หนู

เจริญ

ผศ.จตุพร อัคร

โสวรรณ

ผศ.เฉลียว จุพันธ์

บรรณาธิการ

ประจำสัปดาห์

อาจารย์สุขุมล

จันทร์

บรรณาธิการ

อาจารย์สุภาวดี หนู

เจริญ

ผศ.นิลรัตน์ นวกิจ

ไพฑูรย์

สวัสดิ์ค่ะ





สัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้รับการตรวจประเมิน จากกรรมการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร การประกันคุณภาพ เป็นงานสำคัญขององค์กร/หน่วยงาน ในการสร้างความมั่นใจ ว่าองค์กรนั้นได้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นไปตาม มาตรฐาน ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้ผลผลิตทางการศึกษา ได้รับความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าหรือผลผลิต การประกันคุณภาพจะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากหากผูกติดกับการทำงาน ปกติ ข้อคิดที่คณะได้จากการตรวจประเมินครั้งนี้คือ งานประกันคุณภาพควรลงถึงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรได้พัฒนา งานของตน เมื่อหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้ประเมินตนเอง การประเมินตนเองคืองานในหน้าที่มีใช่งานที่เป็นภาระเพิ่มเติม หากสามารถดำเนินงานให้เชื่อมโยงกับงานที่ทำอยู่ เพื่อ รับผิดชอบการประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด การประเมินตนเองของหลักสูตรจะทำให้ ทราบได้ว่าหลักสูตรควรพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และ นักศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ อย่างไร หลักสูตรมีจุดแข็งด้าน ใดบ้าง และน่าจะเพิ่มเติมปรับปรุงในมิติใด ในระดับใด จึงจะ ทำให้ระบบงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลถึง

 งานบริการวิชาการแก่สังคม

◎ โรงเรียนพิบูลสังฆรักษ์ประชาอุทิศได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อัครโสวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรงค์ใจ มนต์เลี้ยงผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา นพประดิษฐ์ เป็นวิทยากรอบรมครูเพื่อขยายผลการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วิธี *Backward design*” เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนพิบูลสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

◎ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เชิญอาจารย์ ไกรเดช ไกรสกุล เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ TOPSTAR ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 อาจารย์ธวัชชัย คงนุ่ม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (*Earth System Science*)” สำหรับครูก่อนประจำการ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อนำมาถ่ายทอดกระบวนการจัดการระบบการสอนให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์จะได้นำหลักการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปจัดการการเรียนรู้ในโรงเรียนระหว่างที่ฝึกประสบการณ์ และได้นำความรู้ไปใช้ในการเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพต่อไป

 คณะครุศาสตร์จัดประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในโอกาสงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้


๑. การแข่งขันฟุตบอล ระดับช่วงชั้นที่ ๒ วันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงยิมเนเซียม

๒. การประกวดแข่งขันแอโรบิค ระดับช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ เวทีกลาง อาคาร ๑๒

๓. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับช่วงชั้นที่ ๑ และช่วงชั้นที่ ๒ วันที่ ๑๗




 ผลการประกวด NSTRU. Freshy Boys and Girls Contest ๒๐๐๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ ผ่านมาปรากฏว่าคณะครุศาสตร์ได้คว้าตำแหน่งไปครองถึง ๓ รางวัล ได้แก่


- Popular Vote (ฝ่ายหญิง) F๔ นางสาวกนิษฐา จันทรอ่อน (น้องก้อย)
หลักสูตรภาษาไทย


- Popular Vote (ฝ่ายชาย) M๔ นายพัฒน์พงศ์ เพ็ชรหอม (น้องเตี้ย)
หลักสูตรคณิตศาสตร์

- Freshy Boys ๒๐๐๙ (ฝ่ายชาย) M๓ นายเจษฎา นุ่นช่วย (น้องไนท์)
หลักสูตรคณิตศาสตร์


ส่วน Freshy Girls ๒๐๐๙ (ฝ่ายหญิง) F๑๐ นางสาวสุรรัตน์ เจริญอารมณ์ (น้องสบาย) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (โฆษณา) รางวัลมิตรภาพ F ๖ นางสาวชไมพร บรรจงเมือง (น้องอร) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ โครงการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการแข่งขันร้อยกรองและเพลงบอกเยาวชน ซึ่งโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งเป็นผู้สืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของร้อยกรองไทยและเพลงพื้นบ้านภาคใต้ ตลอดจนเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๒ ทีม ผลการแข่งขัน ปรากฏว่านักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย คือ นายเกษม โต๊ะนาย นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และนางสาวจิรกานต์ เดชทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และนักศึกษาได้เข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สำเภาเกมส์” เกมเพื่อสุขภาพและมิตรภาพ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีคณะวิทยาการจัดการเป็นเจ้าภาพ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงยิมเนเซียม ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ ผลการแข่งขันรางวัลที่ ๑ คณะ วิทยาการจัดการ รางวัลที่ ๒ คณะครุศาสตร์ รางวัลที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับทุกคณะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

 ชมรมพุทธศาสน์ หลักสูตรสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันแม่และ เทศกาลเข้าพรรษา ในวันอังคารที่ ๑๑ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณหน้า อาคาร ๑๒ คณะครุศาสตร์ เวลา ๐๖.๔๕ น. บุษยาพระรัตนตรัย วัชรศีล เวลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ จำนวน ๗ รูป)

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๒

 เรียนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ขอชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบเงินบำรุงการศึกษา (บกศ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

❖ ค่าวัสดุฝึกและสื่อการสอน

ส่งใบอนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง (ใบเขียว)	ส่งเอกสารชุดเบิก
ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒	ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

โดยดำเนินการขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้างตามลำดับขั้น ดังนี้

๑) ขอหลักฐานรายชื่อนักศึกษาจากสำนักงานคณะครุศาสตร์แนบรายชื่อ นักศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบ

พร้อมลงลายมือชื่อรับรองด้วย ทุกครั้งที่ขออนุมัติ

๒) คำนวณยอดเงินจากนักศึกษาที่เข้าเรียนรายวิชานั้น ๆ

๒.๑) รายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ (ทั้งภาคปกติ และ กศ.บป. หน่วยกิตละ ๔๐ บาท)

๒.๒) รายวิชาที่มีปฏิบัติอย่างเดียว หน่วยกิตละ ๑๒๐ บาท

วิธีการคิดคำนวณการเบิกค่าใช้จ่ายค่าวัสดุฝึก/สื่อการสอน	รหัสงบประมาณ
ค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติ (ภาคปกติ) จำนวนหน่วยกิต x ๔๐ บาท x จำนวนนักศึกษา = (จำนวนเงินที่เบิกได้)	รหัส งบ.๐๔- ๒๐๔-๐๑
ค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติ (ภาค กศ.บป.) จำนวนหน่วยกิต x ๔๐ บาท x จำนวนนักศึกษา = (จำนวนเงินที่เบิกได้)	รหัส งบ.๐๔- ๒๐๕-๐๑
งบพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา (ค่าธรรมเนียมพิเศษ) จำนวนนักศึกษา x ๑๕๐ บาท = (จำนวนเงินที่เบิกได้)	รหัส งบ. ๐๔- ๒๐๔-๐๒
สื่อการสอนภาคปกติ, กศ.บป. เบิกจ่ายตามค่า FTES. (ค่าใช้จ่ายต่อหัว)	